

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đô Lương.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại Hải Hà Petro.

Chiều ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy công nghệ cao MXP7 của Công ty TNHH MXP trên địa bàn xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) và Công ty Cổ phần Đô Lương trên địa bàn xã Đô Lương (Đông Hưng).

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách được bảo đảm, nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước được thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý các nhóm giải pháp các doanh nghiệp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra do dịch Covid-19 như nguồn hàng, nhân lực, thị trường biến động để bảo đảm việc làm, thu nhập, chính sách hỗ trợ cho người lao động để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, giữ được thương hiệu của doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Đô Lương, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song 3 tháng đầu năm vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2019. Công ty đã chuyển mua nguyên liệu từ Trung Quốc sang các nước khác và có đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 5/2020 cho các đơn hàng xuất khẩu. Trong tình huống xấu nhất, Công ty sẽ chuyển hướng sản xuất các sản phẩm phục vụ thị trường trong nước.

* Chiều ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra một số mô hình

phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, thương phẩm tại xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) và việc tái đàn lợn tại trang trại tổng hợp Đông Hòa, xã Đông Á (Đông Hưng).

Xã Mỹ Lộc có tổng đàn trâu, bò sinh sản 180 con, tập trung chủ yếu tại 2 thôn Tân Minh và Vũ Biên. Có trên 30 hộ nuôi từ 5 con trâu, bò trở lên trong đó có 3 hộ nuôi số lượng lớn 40 con trâu, bò/hộ. Hình thức chăn nuôi vẫn tự phát, các hộ chủ yếu tận dụng bãi cỏ tự nhiên ở ven đê, đất bãi trống để chăn thả trâu, bò.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy, xã Mỹ Lộc sớm quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung và vùng chuyên khai thác chăn nuôi trâu, bò để hiệu quả, bền vững. Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo mô hình đất sinh học để hạn chế ảnh hưởng tới môi trường và hoàn thành đúng kế hoạch tiêm phòng nhằm phòng tránh dịch bệnh cho vật nuôi.

Đến thăm trang trại tổng hợp Đông Hòa, xã Đông Á (Đông Hưng) có quy mô 4.000 lợn nái, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao mô hình đã thực hiện triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học đồng thời đề nghị chủ trang trại làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh dịch tễ, luôn nâng phát triển chăn nuôi với bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh lấy mô hình này làm điểm để tổ chức cho hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

* Sáng ngày 23/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại

Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Diêm Điền, trung tâm thương mại Hải Hà Petro thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Thái Thụy).

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, từ ngày 1/2 đến ngày 23/3, có 3 tàu vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc đến cảng biển Thái Bình; số lượng, tình trạng sức khỏe của thuyền viên, người trên tàu, lịch sử hành trình của tàu đều đã được khai báo trước khi tàu đến khu vực cảng biển Thái Bình. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Diêm Điền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các doanh nghiệp khai thác cảng biển tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ thuyền viên, hành khách tại cảng biển; yêu cầu đại lý, thuyền trưởng cung cấp đầy đủ thông tin về lịch sử hành trình của tàu theo quy định, danh sách thuyền viên, hành khách, người trên tàu, lịch sử các lần thay đổi thuyền viên...

trong 15 ngày gần nhất trước khi tàu đến khu vực cảng biển Thái Bình. Các tàu từ nước ngoài vào vùng biển Thái Bình thực hiện cách ly tại tàu, giám sát chặt chẽ, không cho thuyền viên lên bờ, không cho thay thuyền viên. 100% thủ tục được khai báo điện tử; đối với cán bộ, công nhân viên thực hiện giám sát hàng hóa trên tàu chỉ được lên tàu sau khi cơ quan kiểm dịch thực hiện xong thủ tục y tế, khi thực hiện nhiệm vụ phải tăng cường các biện pháp bảo vệ; đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, sử dụng nước uống cá nhân mang theo...

Thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng của

khẩu cảng Diêm Điền đã tăng cường kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào cảng Diêm Điền. Phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, đo thân nhiệt cho thuyền viên ra vào cảng, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cảng, thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực cảng; đồng thời, tiếp cận thuyền viên để lấy tờ khai y tế và giám sát chặt chẽ hoạt động của thuyền viên trong quá trình tàu cập cảng, neo đậu tại khu vực trung chuyển hàng hóa, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Khu vực làm thủ tục xuất nhập cảng được tuyên truyền được phun dung dịch khử trùng.

Ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thái Bình và Đồn Biên phòng cửa khẩu Diêm Điền xây dựng các phương án phòng, chống dịch với cấp độ cao hơn, bố trí trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để dự phòng tình huống phải cách ly khẩn cấp nếu xảy ra trường hợp có người nghi nhiễm Covid-19. Đây mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch tới các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiểm tra tại trung tâm thương mại Hải Hà Petro, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp cần ổn định giá cả hàng hóa, thị trường tiêu dùng, tránh làm ảnh hưởng đến người dân; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên và người tiêu dùng có biện pháp tự phòng, chống dịch trong các hoạt động giao dịch...

NHÓM PHÒNG VIÊN

NÂNG MỨC CẢNH BÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 23/3. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại Thái Bình, đến sáng ngày 23/3, toàn tỉnh ghi nhận 108 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó 105 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, những người chưa còn lại hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Đến 17 giờ, số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 313 người. Từ ngày 19/3 đến nay, Thái Bình có 11 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 do tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Những trường hợp này đều đã được quản lý, cách

ly, theo dõi sức khỏe. Hiện nay, việc quản lý, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm tại cộng đồng khó khăn hơn, nguy cơ xuất hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh luôn thường trực.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị từ các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, đơn vị, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thông nhất nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất và triển khai phương án phòng, chống dịch ở mức cao nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể chủ động trước tình huống khi có dịch xảy ra; yêu cầu cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở không đi tham quan, du lịch, thăm thân ở những vùng có dịch trong thời điểm hiện tại; nghiên cứu bổ sung các biện pháp nhằm hạn chế tối đa giao tiếp nơi công cộng; sẽ có quy định cụ thể về

hạn chế quy mô đám cưới, đám tang. Chính quyền từ huyện, thành phố đến thôn, tổ dân phố có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ những người thực hiện theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Các đoàn kiểm tra của tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, tránh chống chéo. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào việc kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tới người dân; việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch; quy định về đeo khẩu trang; việc giám sát, theo dõi những người đi từ vùng có dịch về...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu ngành Y tế triển khai, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh việc chuẩn bị khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình; xây dựng kế hoạch, phương án cách ly tại khu dân cư; phương án điều trị khi dịch bệnh lây lan; kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, ngành Y tế phải phân loại cụ thể, chính xác người cách ly tại khu cách ly tập trung, để phòng lây chéo. Sở Y tế lập danh sách cán bộ tăng cường tham gia phòng, chống dịch; có danh sách dự phòng, phân bổ

thời dưới cánh van phẳng; thay mới thiết bị đóng mở các cửa van công. Đến nay, đơn vị thi công đang tiến hành lắp cánh thành số 1, dự kiến 30/4 sẽ hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng. Kiểm tra thực tế tại các công trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với

khí cần. Các cơ sở y tế, bệnh viện thiết lập, công khai quy trình khám sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong bối cảnh hiện nay, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch song vẫn phải tập trung cho kinh tế xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, do đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ kiểm tra, phát hiện các cơ sở tôn giáo có tổ chức hoạt động đông người để phối hợp chỉ đạo kịp thời. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch của cán bộ, đảng viên làm cơ sở huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

HOÀNG LANH

LỜI KÊU GỌI
Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của từng người dân, tới sự bình yên của mỗi quốc gia. Việt Nam đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu. Thời gian qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng lòng tham gia chiến dịch phòng, chống dịch bệnh. Ở tỉnh ta, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của ngành Y tế và các ngành chức năng; sự hưởng ứng tích cực và đầy trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.
Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, trong điều kiện cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, ngân sách nhà nước phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn; nếu tình hình dịch bệnh lan rộng thì phải huy động rất lớn nguồn lực, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Để có thêm nguồn lực cùng với cấp ủy, chính quyền phát trung tâm cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, "Tương thân, tương ái" của dân tộc; Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tinh cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và tin tưởng rằng đợt vận động sẽ đạt nhiều kết quả, để chung tay góp sức cùng cả nước không chế đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhân sinh trở lại bình thường.
Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh; địa chỉ số 8, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; hoặc Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trong tỉnh; hoặc gửi về tài khoản quỹ cứu trợ tỉnh: 3713.0.1014748.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.
Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn!
TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giang

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...
(Tiếp theo trang 1)
* Tính đến 17 giờ ngày 23/3, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568 có 281 trường hợp đang được cách ly, theo dõi y tế. Trước đó, rạng sáng ngày 23/3, hai đơn vị này đã tiếp nhận 223 công dân Việt Nam trở về trên chuyến một chuyến bay từ Nhật Bản về sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), trong đó 124 trường hợp được tiếp nhận về Trường Quân sự tỉnh và 99 trường hợp về cách ly tại Trung đoàn 568. Trong số 223 trường hợp có 6 trẻ em dưới 10 tuổi và một số phụ nữ mang thai. Cùng với thực hiện các quy trình khai báo y tế, đo thân nhiệt, 100% trường hợp được lấy mẫu máu và dịch họng, mũi xét nghiệm Covid-19. Số mẫu xét nghiệm đã được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm. Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, không có trường hợp nào có triệu chứng ho, sốt.
Cùng với khu cách ly tập trung của tỉnh, khu cách ly tập trung của các huyện Tiên Hải, Quỳnh Phụ và Kiến Xương hiện có 32 trường hợp đang thực hiện cách ly, trong đó Tiên Hải có 2 trường hợp, Quỳnh Phụ có 24 trường hợp và Kiến Xương mới tiếp nhận 6 trường hợp.
* Chiều ngày 23/3, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban CHQS, Công an, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài TTTT huyện, VNPT Tiên Hải tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến, đại diện ban, ngành chuyên môn đã thông tin về diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi về nâng cao công tác tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả làm cho người dân thay đổi nhận thức, có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Ngành Y tế và các ngành chức năng, các xã, thị trấn cần chú ý động các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, để dịch không xuất hiện và lây lan trên địa bàn. Tuyên truyền các biện pháp vệ sinh môi trường tại gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ...
(Tiếp theo trang 1)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để góp phần giảm thiểu việc tập trung đông người nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm tốt phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1255/UBND-NCKSTT về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện góp phần phòng ngừa dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát, lựa chọn các TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung đưa vào thực hiện để phục vụ tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa tích cực hướng dẫn, vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có hình thức, giải pháp thiết thực nhằm tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, thông qua đường bưu điện đối với những TTHC đủ điều kiện; theo dõi, bảo đảm cho quá trình vận hành nộp, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh thông suốt, hiệu quả. Bưu điện tỉnh tiếp tục có giải pháp để phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
P.V